

## Bác Bỏ Biện Luận Ủng Hộ Dự Luật B

Những người ủng hộ không đề cập tới việc thông qua Dự Luật B sẽ không chỉ quy định bầu cử thị trưởng trực tiếp, mà còn bổ sung thêm những quyền lực mới nguy hiểm mà thị trưởng của Newport Beach hiện không có, bao gồm kiểm soát gần như hoàn toàn nội dung chương trình nghị sự của hội đồng.

Họ tuyên bố đề nghị của họ sẽ giúp chính quyền thành phố phản hồi nhiều hơn khi trong thực tế sẽ là ít hơn: một trong sáu khu vực hội đồng thành phố sẽ được đại diện bởi cả một thị trưởng và một ủy viên hội đồng, trao cho một khu vực đó thẩm quyền ra quyết định lớn hơn. Điều đó làm giảm thiểu tiếng nói của những ủy viên hội đồng khác và những cư dân mà họ đại diện.

**Hiệu quả của chính quyền Thành Phố hiện tại của chúng ta không nằm ở quyền lực của một cá nhân được bầu, mà nằm ở quyền đưa ra ý kiến của người dân tới các ủy viên Hội Đồng Thành Phố, những người có quyền ra quyết định như nhau.** Đó là cách thức tương tự được sử dụng bởi hầu hết mỗi thành phố có quy mô như chúng ta và đã phục vụ chúng ta rất tốt.

Hơn nữa, những người ủng hộ tuyên bố rằng đề nghị của họ áp dụng các giới hạn nhiệm kỳ khắt khe hơn trong khi thực tế thì ngược lại. Theo Dự Luật B, một người có thể phục vụ hai nhiệm kỳ trong hội đồng và hai nhiệm kỳ với tư cách thị trưởng, tổng cộng là mười sáu năm, xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ hiện tại của chúng ta.

Ngoài ra, một thị trưởng với các quyền lực mới được đề nghị sẽ mang quyền lực chính trị không được hoan nghênh tới Newport Beach, thu hút các lợi ích bên ngoài và dẫn tới những chiến dịch bầu cử thị trưởng tiêu tốn nhiều hơn \$500,000.

**Đừng để các nhà tài trợ chiến dịch lớn quyết định tương lai của Newport Beach, và đừng để một người đưa ra quyết định đến cách vận hành của thành phố.**

Hãy bỏ phiếu Không cho Dự Luật B.

chữ ký/ Nancy Gardner  
Cựu Thị Trưởng, Newport Beach

chữ ký/ Homer L. Bludau  
Cựu Quản Lý Thành Phố Newport Beach

chữ ký/ Evelyn R. Hart  
Cựu Thị Trưởng, Newport Beach

chữ ký/ Clarence J. Turner  
Cựu Thị Trưởng, Newport Beach

chữ ký/ Seymour Beek  
Cựu Ủy Viên Cảng